

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: saokim@shinhan.comkimdinhh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN LẦN ĐẦU TIÊN RA MẮT GÓI VAY ĐẦU TƯ KINH DOANH CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) ra mắt sản phẩm vay mới hấp dẫn dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm tài trợ nguồn vốn kinh doanh đối với nhu cầu bổ sung vốn lưu động trong ngắn hạn, cũng như nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh trong trung và dài hạn. Với mức lãi suất và hạn mức cho vay hấp dẫn, cùng thời gian trả nợ linh hoạt, các gói vay mang đến những cơ hội giá trị cho khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả trong mọi thời điểm.

Theo đó, sản phẩm vay mới lần này bao gồm: Vay bổ sung vốn lưu động và Vay vốn đầu tư kinh doanh với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Cả hai sản phẩm vay đều hướng đến các khách hàng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ (tổng tài sản lên đến 10 tỷ đồng). Có thể nói, đây là lần đầu tiên Ngân hàng Shinhan thiết kế và đưa ra thị trường dòng sản phẩm cá nhân vay kinh doanh với nhiều ưu đãi nổi bật.

Với sản phẩm “Vay bổ sung vốn lưu động”, khách hàng được chủ động lựa chọn một trong ba gói vay, bao gồm: Gói vay lãi suất 5,8%/năm, cố định 3 tháng; Gói vay lãi suất 6,2%/năm, cố định 6 tháng; Gói vay lãi suất 6,85%/năm, cố định 9 tháng tính trên dư nợ thực tế. Sản phẩm “Vay bổ sung vốn lưu động” được thiết kế linh hoạt với hạn mức tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn lưu động (*), thời gian trả nợ cho từng khế ước nhận nợ lên đến 09 tháng. Khách hàng được hoàn toàn chủ động trong kế hoạch vay-trả theo hạn mức trong năm. Đặc biệt, sản phẩm “Vay bổ sung vốn lưu động” miễn hoàn toàn phí trả nợ trước hạn.

Với sản phẩm “Vay vốn đầu tư kinh doanh”, Ngân hàng Shinhan hướng đến cung cấp giải pháp tín dụng trung và dài hạn, phù hợp với từng mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của khách hàng với lãi suất ưu đãi, bao gồm: Gói vay lãi suất 6,85%/năm, cố định 12 tháng; Gói vay lãi suất 7,15%/năm, cố định 24 tháng; Gói vay lãi suất 7,25%/năm, cố định 36 tháng tính trên dư nợ thực tế. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm là hạn mức cho vay lên đến 80% nhu cầu vốn, thời gian trả nợ lên đến 15 năm, giúp khách hàng chủ động và giảm áp lực trả nợ khi thực hiện phương án kinh doanh. Bên cạnh đó, phí trả nợ trước hạn cũng được miễn hoàn toàn từ năm thứ 3 trở đi.

Ông Kang GewWon – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: “*Có thể nói, sản phẩm “Vay bổ sung vốn lưu động” và “Vay vốn đầu tư kinh doanh” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ là hai sản phẩm nổi bật của Ngân*

hàng Shinhan ra mắt thị trường trong năm 2022. Đây cũng được xem là bước tiến mới của Ngân hàng Shinhan trong hành trình xây dựng hình ảnh “Ngân hàng thân thiện” thông qua việc cá nhân hóa các sản phẩm/dịch vụ tài chính, phục vụ hiệu quả cho từng phân khúc khách hàng, cụ thể là hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ. Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu khách hàng, cũng như sự đầu tư trong quá trình thiết kế sản phẩm, Ngân hàng Shinhan mong muốn hai sản phẩm mới này sẽ là “bộ phóng tài chính” cho các dự án kinh doanh của quý khách hàng”.

Để được hỗ trợ tư vấn về sản phẩm “Vay bổ sung vốn lưu động” và “Vay vốn đầu tư kinh doanh” dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ, quý khách hàng vui lòng tham khảo tại website:

https://shinhan.com.vn/vi/shinhan_personal_category/vay-tai-tro-kinh-doanh-ca-nhan-va-doanh-nghiep-sieu-nho.html hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1900 1577 hoặc đến trực tiếp chi nhánh và phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Shinhan.

() Điều kiện và điều khoản áp dụng*

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và giải thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên tiếp (2020, 2021 và 2022). Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/